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भटाळी गावाच्या पुनववसनासंदभावत जिल्हाधधकाऱयांसिवेत पाहणी दौरा 

 

चंद्रपूर, टद. 2: भटाळी ओपन कास्ट िाइन्सिुळे भटाळी गावाला गंभीर सिस्यांचा सािना करावा लागत आहे. 
भूगभावतील पाण्याची पातळी घटल्याने पपण्याच्या पाण्याचा िोठा प्रश्न ननिावण झाला आहे. खाणीत होणाऱया 
स्फोटांिुळे घरांना तडे गेले आहेत, तर शेती नष्ट झाल्यािुळे शेतकऱयांवर उपासिारीची वेळ आली आहे. ही 
पररजस्िती बदलण्यासाठी आणण स्िाननक सिस्या िाणून घेण्यासाठी जिल्हाधधकारी पवनय गौडा यांच्यासोबत 
राज्याचे िािी वने, सांस्कृनतक कायव व ित्सस्य व्यवसाय िंत्री आिदार श्री. सुधीर िुनगंटीवार यांनी भटाळी 
गावात पाहणी दौरा केला. गावाच्या पुनववसन प्रक्रियेला गती देण्याचा ननधावर केला असून, यासाठी आवश्यक ती 
सवव पावले उचलण्यास कटटबद्ध असल्याची ग्वाही आ. श्री. िुनगंटीवार यांनी टदली. 

 

भटाळी गावाच्या पुनववसनासंदभावत चंद्रपूरचे जिल्हाधधकारी पवनय गौडा यांच्या सिवेत पाहणी दौरा बुधवार 
(टद.02)केला. यावेळी  उपजिल्हाधधकारी (पुनववसन)अतुल िटाळे, उपपवभागीय अधधकारी सिंय पवार, तहसीलदार 
पविय पवार, पायली भटाळीचे सरपंच क्रकसन उपरे, उपसरपंच पवकास पेदांि, रािपाल मसगं, अननता भोयर, सुरि 
पेदलुवार, राकेश गौरकार तसेच वेकोलीचे अधधकारी उपजस्ित होते. 

 

आिदार सुधीर िुनगंटीवार म्हणाले, गाव पुनववसन समिती भटाळीच्या वतीने गावाच्या पुनववसनाबाबत नुकतीच 
बैठकीत चचाव करण्यात आली. बैठकीत पुनववसनाला होणारा उशीर लक्षात घेता, डब्लूसीएलकडून कोळसा उत्सखनन 
सुरू असतानाच गावाला धोका ननिावण होत असल्याने पुनववसन तातडीने व्हावे, अशी िागणी भटाळीवासीयांकडून 
करण्यात आली. यासाठी आिदार श्री. िुनगंटीवार यांनी सदर पुनववसन प्रक्रिया गतीने करण्याच्या  सूचना 
जिल्हाधधकाऱयांना केल्या.   

 

पुनववसनाबाबत वेकोलीने सुचपवलेली िागा गावकऱयांना िान्य नाही. यावर गावकऱयांसोबत बसून तोडगा 
काढण्यात येईल. पुनववसन स्िायी होण्याच्या दृष्टीने सवकंष अभ्यास करण्यात येईल. गाव पुनववसन समितीने 
गावाच्या पुनववसनाकररता 13 िागण्या केल्या आहेत. येत्सया आठ टदवसात या िागण्यांवर पवस्ततृ चचाव करण्यात 
येईल. तसेच 13 िागण्यांचे पवभािन करून पुनववसन समिती सिोर सोडपवण्याचा प्रयत्सन करण्यात येईल. "भटाळी 
गावाच्या पुनववसनासाठी जिल्हा प्रशासन पूणवपणे तत्सपर असून, लवकरात लवकर या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी 
आवश्यक पावले उचलली िातील," असे आिदार सुधीर िुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. 


